

แม่ฟ้าหลวงเสนอโครงการนำร่องยกระดับครูเชียงราย

เสริมฐานวิชาความรู้อังกฤษวิทย-คณิต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุม
โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 1, 2 และ 3 พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงรายกว่า 15 คนร่วมกันหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนางแล อาคารสำนักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า "เป็น
ที่ทราบกันดีว่าปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการ
ศึกษาในประเทศไทย คือ ปัญหาครูไม่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะครูใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษวิทยา
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาเหตุเนื่องจากครูส่วนใหญ่
มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ และขาดความสามารถ
ในการถ่ายทอดครูที่มีคุณภาพไม่สมัครใจอยู่ใน
โรงเรียนที่ห่างไกลในชนบทและมักจะรวมกันอยู่ใน

เฉพาะเขตเมือง
นอกจากนี้ครูที่สอนในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่
ขาดกำลังใจและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
เนื่องจากมาจากหลายสาเหตุเช่น ค่าตอบแทนต่ำ ไม่มี
ช่องทางก้าวหน้า ขาดระบบพัฒนาที่ชัดเจนไม่
ประสงค์ที่จะอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ทนแรงบีบ
คั้นอันเนื่องจากอิทธิพลท้องถิ่นในพื้นที่บางพื้นที่ไม่
ได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตระหนักถึงความสำคัญ
ของปัญหาเหล่านี้จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา
ครูเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนที่
มีปัญหาขาดแคลนครู โดยเลือกโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายเป็นโครงการนำร่องโดยจะขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีจิตศรัทธาใน
การพัฒนาครู และเมื่อโครงการประสบความสำเร็จ
จะดำเนินการประสานให้องค์กรบริหารส่วนตำบลรับ
ผิดชอบดำเนินการต่อไป"

สำหรับแนวทางในการดำเนินโครงการ
นำร่องนี้จะเริ่มตั้งแต่คัดเลือกโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายจำนวน 10 โรงเรียน โดยพิจารณาตาม
ขนาดของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและเลือกครูใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาละ 2 คน เพื่อดำเนินการอบรมในช่วงระหว่าง
ปีภาคฤดูร้อน อาทิตย์ละ 6 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 5 อาทิตย์ การประเมินผลนั้น
จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ประเมินจากนักเรียนทั้งก่อน
ครูผู้สอนจะเข้าอบรมและหลังจากครูผ่านการอบรม
แล้วและประเมินความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาครูภายในโรงเรียนโดยครูที่ผ่านการ
ประเมินจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท
เป็นระยะเวลา 10 เดือน เพื่อเป็นกำลังใจในการ
พัฒนาตนเอง

โครงการนำร่องพัฒนาครูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคาด
ว่าจะจัดดำเนินการติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3
ปี เพื่อจะได้ดูผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และหากโครงการนำร่องนี้ประสบผลสำเร็จก็จะขยาย
การพัฒนาครูในสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป.



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 36 ฉบับที่ 12,900 ประจำวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2549 ราคา 5 บาท